

แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ

หน่วยงาน กรมบังคับคดี

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับความรู้และทัศนคติของสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงกลยุทธ์	เป้าหมายย่อย	งบประมาณ					หน่วยงาน	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	หลัก	ย่อย
๑	โครงการปฐมนิเทศ ข้าราชการ และพนักงานราชการบรรจุใหม่ (กำหนดเป็นหัวข้อวิชาสำหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่)	๑.๑ ปรับระบบความคิดที่ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา/ล่วงละเมิดทางเพศ และลดมายาคติของสังคม	๑.๑.๑ มีโครงการ/กิจกรรมที่สร้างความรู้และความเข้าใจ ปรับระบบความคิด (mindset) ที่ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา/ล่วงละเมิดทางเพศ กฎหมาย ลิทธิ และกลไกการป้องกันภัย/ความเสี่ยง โดยรณรงค์สร้างกระแสและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสรับข่าวสารข้อมูลได้อย่างทั่วถึง	ใช้งบดำเนินงาน	ใช้งบดำเนินงาน	ใช้งบดำเนินงาน	ใช้งบดำเนินงาน	ใช้งบดำเนินงาน	สถาบันพัฒนาการบังคับคดี	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๒	จัดสภาพแวดล้อมพื้นที่สาธารณะ ให้เหมาะสมเมื่อมีผู้มารับใช้บริการในพื้นที่ของหน่วยงาน (ห้องน้ำผู้พิการ,รถเข็นวีลแชร์,๒๔hrs CCTV,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๒๔hrs,แสงสว่าง)	๑.๓ สร้างพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย	กำหนดมาตรฐานระดับชาติ เพื่อวางแนวทาง/มาตรการในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากความรุนแรงทางเพศ/การข่มขืนกระทำชำเราและล่วงละเมิดทางเพศ ในพื้นที่สาธารณะการขนส่งสาธารณะ รวมถึงสถานศึกษา/ตลาด/พื้นที่สาธารณะอื่นๆ	ใช้งบดำเนินงาน	ใช้งบดำเนินงาน	ใช้งบดำเนินงาน	ใช้งบดำเนินงาน	ใช้งบดำเนินงาน	สำนักงานเลขานุการกรม	กองบริหารการคลัง
๓	สร้างความตระหนักรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้	๑.๓ สร้างพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย	จัดให้มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเผยแพร่แนวทาง/มาตรการในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะต่างๆ (เช่นเผยแพร่ผ่านสื่อ รณรงค์ อบรมฯลฯ)	ใช้งบดำเนินงาน	ใช้งบดำเนินงาน	ใช้งบดำเนินงาน	ใช้งบดำเนินงาน	ใช้งบดำเนินงาน	สำนักงานเลขานุการกรม	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๔	ขอปฏิบัติการแต่งกายของเจ้าหน้าที่	๑.๓ สร้างพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย	จัดให้มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเผยแพร่แนวทาง/มาตรการในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะต่างๆ (เช่นเผยแพร่ผ่านสื่อ รณรงค์ อบรมฯลฯ)	ใช้งบดำเนินงาน	ใช้งบดำเนินงาน	ใช้งบดำเนินงาน	ใช้งบดำเนินงาน	ใช้งบดำเนินงาน	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	ทุกหน่วยงาน

ผู้ให้ข้อมูล นายพลากร ม่วงสวย

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐๒๘๘๑๔๘๓๓

E-Mail palakorn.m@led.mail.go.th